



**ข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙**  
สำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี “ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน เต็มใจให้บริการ”  
อาคารหอประชุมทองใหญ่ (ชั้นล่าง) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
โทร. ๐-๔๒๒๑-๒๘๒๗

งานแถลงข่าวและการจัดนิทรรศการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล



เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวอุทุมพร อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวและการจัดนิทรรศการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (โครงการตำบลละ ๕ ล้านบาท) ณ ลาดจัดงานชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

## งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๕๙



เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวอุทุมพร อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

## พิธีวิวาห์ “Prajak For Love”



เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวอุทุมพร อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมพิธีวิวาห์ “Prajak For Love” ณ ท่าเรือทะเลบัวแดงดอนคอง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการเผยแพร่การจัดพิธีวิวาห์ตามแบบประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เิงเงินเวศน์ “ทะเลบัวแดง” โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

## งานเดินแบบผ้าไทยในงานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ปี ๒๕๕๙



เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวอุทุมพร อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ปี ๒๕๕๙ ตามคำเชิญของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

## โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี



เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวฉวีพร ลีลาวโรโสภณ รองหัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดใหม่สิญญาศิริเขต อ.นายาง จ.อุดรธานี โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยการให้คำแนะนำการเตรียมตัวไปต่างประเทศ แจกแผ่นพับข้อมูลต่างๆของสำนักงานฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมและรับของที่ระลึก

## โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน





เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวอุทุมพร อ่ำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดมาตรฐาน โดยมีนายอมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสวาท ธีระรัตนกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์

### งาน “ประชา – รัฐ ร่วมใจต้านภัยค้ำมุนุชย์”



เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวอุทุมพร อ่ำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมงาน “ประชา – รัฐ ร่วมใจต้านภัยค้ำมุนุชย์” ณ ลานกิจกรรมยูดีทาว์น ซึ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสสังคมและความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

## ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี



เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวอุทุมพร อ่ำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดอุดรธานี โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม

## ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุดรธานี



เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมคำชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

## พิธีเปิดงานอากงแซ่ ประจำปี ๒๕๕๙



เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวอุทุมพร อ่ำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานอากงแซ่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ตามคำเชิญของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชยวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

## หารือแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือชาวแคนาดาในสถานการณ์ฉุกเฉิน



เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวอุทุมพร อ่ำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือชาวแคนาดาในสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับคณะผู้แทนด้านแผนการฉุกเฉิน (Contingency Planning Assistance Team : CPAT) จากประเทศแคนาดา สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปราโมทย์ ธีญญูพิช ปลัดจังหวัด เป็นประธานการประชุม ทำอาภาศยานนานาชาติอุดรธานี